

ประจำวันที 30 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2559

**“หอมมะลิไทย” คว่ำรางวัลข้าวดีที่สุดในโลก ประกวด 8 ปีเดือนขาดคู่แข่ง**

กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจะจัดงาน THAI HOM MALI RICE : The Best Rice of the World ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00-18.30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการฉลองรางวัลให้กับข้าวหอมมะลิของประเทศไทยที่ได้รับการเชิดชูให้เป็น ข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดของโลก จากองค์การการประชุมข้าวโลก World Rice Conference 2016 ประจำปี 2016

รายงานว่ งานดังกล่าวจะมีการเชิญบรรดาผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในอุตสาหกรรมข้าวทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการโรงสีข้าว ผู้ค้าข้าว ตลอดจนผู้แทนทางการทูตจากประเทศต่างๆ ที่เป็นคู่ค้าหลักของไทยมาร่วมงานฉลองด้วย ทั้งนี้ การประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลก จัดขึ้นครั้งแรกที่งาน World Rice Conference 2009 ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อปี 2552 ถือเป็นงานสัมมนาเรื่องข้าวระดับนานาชาติ ที่จัดโดย The Rice Trader

โดยมีผู้เกี่ยวข้องในวงการค้าข้าวจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ ผู้บริหารจากองค์กรในแวดวงการค้าข้าว และด้านการเกษตร งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อใช้เป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ สถานการณ์ด้านราคาข้าว และเพื่อสร้างเครือข่ายในอุตสาหกรรมค้าข้าวของโลก โดยในงานยังมีการเปิดตัวโครงการประกวด ข้าวที่ดีที่สุดในโลก (Best Rice in the World) ภายใต้ความร่วมมือของ The Rice Trader ที่เป็นองค์กรหลักในธุรกิจการค้าข้าวระหว่างประเทศ ร่วมกับวารสารตลาดข้าวนานาชาติด้วย

การประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลกมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องข้าวที่มีคุณภาพของแต่ละประเทศ และกระตุ้นให้มีการพัฒนาสินค้าข้าวของผู้ส่งออกในแต่ละตราสินค้า ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่จัดให้มีการประกวดต่อเนื่องในทุกๆปี เมื่อมีการประชุมสัมมนาข้าวโลก

การประกวดในครั้งแรก มีผู้ประกอบการจากประเทศต่างๆ อาทิ ปากีสถาน พม่า ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินเดีย สหรัฐฯ และประเทศไทย ส่งข้าวจำนวน 22 ตราสินค้าเข้าร่วมประกวด โดยคณะกรรมการตัดสินเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร สมาคมบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับการทำอาหารในสหรัฐฯ และพ่อครัวที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆ เป็นกรรมการ โดยใช้เกณฑ์การตัดสิน 4 ด้านหลัก ได้แก่ กลิ่น รสชาติ ความเหนียวนุ่ม และรูปร่างลักษณะข้าว ที่ใช้วิธีตัดสินด้วยการทดสอบโดยไม่เปิดเผยตราสินค้า (Blind testing) ผลการตัดสินครั้งแรกเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่ ข้าวหอมมะลิ จากประเทศไทยคว่ำรางวัลชนะเลิศ ข้าวที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี ค.ศ. 2009 มาได้อย่างฉลุย

ข้าวหอมมะลิจากประเทศไทย ยังคงได้รับรางวัลข้าวที่ดีที่สุดของโลกในปีถัดมาด้วย ส่วนใน World Rice Conference 2011 ครั้งที่ 3 ที่เมืองโฮจิมินห์ เวียดนาม มีข้าวกว่า 30 สายพันธุ์ที่เข้าประกวด ข้าวหอมปอซาน (Paw Son Rice -Myanmar) หรือ Myanmar Pearl rice ที่มีลักษณะเม็ดกลมหนา มีความยาว 5-5.5 มม. เมื่อผ่านการหุงแล้ว เมล็ดข้าวจะมีขนาดยาวมากขึ้นกว่าเดิม 3-4 เท่าตัว และยังสามารถรักษากลิ่นหอมเฉพาะไว้ได้ ได้คะแนนสูงสุด 14 จาก 15 คะแนน เดือนข้าวหอมมะลิไทยที่ได้คะแนน 13.75 และได้รับรางวัลข้าวที่ดีที่สุดของโลกไปครอง ในปี 2012 ข้าวหอมมะลิจากกัมพูชาชนะเลิศ ส่วนปี 2013 ข้าวหอมมะลิจากกัมพูชา และมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ รับรางวัลชนะเลิศด้วยกัน

ในปี 2014 รางวัลชนะเลิศยังคงเป็นของกัมพูชา แต่มีไทยร่วมด้วย ส่วนปี 2015 สหรัฐฯได้รางวัลชนะเลิศ มาปี 2016 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่เชียงใหม่ ปรากฏว่าประเทศไทยชนะเลิศได้รับรางวัลนี้ไปครองประเทศเดียว สำเร็จ นับเป็นครั้งที่ 4 ที่ข้าวหอมมะลิไทยได้รางวัลข้าวที่ดีที่สุดในโลก ตอกย้ำว่าไทยได้รางวัลมากที่สุด และยังคงครองความเป็นข้าวคุณภาพดีอย่างต่อเนื่องจากการเข้าประกวดทุกปีตลอด 8 ปีที่ผ่านมา

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

## พาณิชย์ผนึกกำลังต่อยอดความสำเร็จ ส่งเสริมชาวนาไทยขายข้าวออนไลน์

นางอภิรตี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงพาณิชย์ได้ประสบความสำเร็จในการเร่งระบายสินค้าข้าวออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ กระทรวงฯ ได้ดำเนินการต่อยอดความสำเร็จดังกล่าวเพื่อส่งเสริมเกษตรกรชาวนาไทยให้ก้าวต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกันดำเนินโครงการ Thai Smart Farmers Promotion เพื่อเป็นเวทีให้เกษตรกรตัวจริงได้ขายข้าวออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com ซึ่งเป็นตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการของไทย และช่วยให้เกษตรกรไทยเป็นเกษตรกรยุคใหม่ในการทำธุรกิจการค้า

การดำเนินโครงการดังกล่าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะทำหน้าที่ส่งเสริมด้านการขายและประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะทำหน้าที่ด้านการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และต่อยอดให้เกษตรกรได้พัฒนาศักยภาพในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เกิดการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ขานรับนโยบายเร่งผลักดันสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs สู่ตลาดโลก

ขณะนี้ได้มีการเปิดการซื้อขายข้าวผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยมียอดสั่งซื้อออนไลน์แล้วจำนวนกว่า 2 ตัน แสดงให้เห็นว่าโครงการได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากประชาชนทั่วไปที่เข้ามาสั่งซื้ออย่างไม่ขาดสาย ทั้งนี้ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงถึงความประทับใจที่กระทรวงพาณิชย์เห็นถึงความสำคัญและเข้ามาส่งเสริมเกษตรกรอย่างเต็มที่ กระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่าการต่อยอดความสำเร็จของการส่งเสริมเกษตรกรไทยผ่านโครงการ Thai Smart Farmers Promotion ในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน" รมว.พาณิชย์กล่าว

ด้านนางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ไปยังผู้ซื้อทั่วประเทศผ่านฐานสมาชิกกรมฯ สมาชิก Thaitrade.com และสื่อต่างๆ รวมทั้งได้จับมือภาคเอกชนและประสานการทำงานร่วมกันในการเปิดร้านค้าให้กับเกษตรกรไทยผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com โดยมีกลุ่มเกษตรกรชาวนาได้ทยอยเปิดร้านค้าออนไลน์ซึ่งพร้อมขายและจัดส่งได้ทันทีเรียบร้อยแล้ว

โดยขณะนี้ก็มีกลุ่มเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 70 กลุ่ม ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าให้เกิดการซื้อขายข้าวผ่านโครงการนี้จำนวน 120 ตันหรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 6 ล้านบาทภายใน 4 เดือนแรกของการเริ่มโครงการ ซึ่งการซื้อขายทั้งระบบนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและหน่วยงานพันธมิตรจะร่วมกันให้บริการแก่เกษตรกรอย่างครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการสั่งซื้อจนถึงการขนส่งสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภค และรายได้ทั้งหมดนี้จะส่งตรงถึงมือเกษตรกรโดยไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการใดๆ

โครงการ Thai Smart Farmers Promotion ได้รับความร่วมมืออันดีจากเว็บไซต์ Bentoweb.com ในการเปิดร้านค้าพร้อมดูแลระบบซื้อขายให้กับเกษตรกรชาวนาไทย และได้รับการสนับสนุนด้านการขนส่งจาก

ผู้เชี่ยวชาญและมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก ได้แก่ บริษัท ดีเอสแอล อีคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด ในการให้บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศ อีกทั้งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอยู่ระหว่างประสานกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อให้สิทธิพิเศษในการจัดส่งข้าวของโครงการดังกล่าวต่อไป

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีแผนดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับเกษตรกรชาวนาไทย โดยจะมีหลักสูตรการสอนเริ่มต้นการบริหารจัดการเว็บไซต์ เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าเพื่อลงเว็บไซต์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ กรมฯ ได้ดำเนินโครงการ “DBD ช่วยชาวนาขายข้าว” ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านเว็บไซต์ [www.thaicommercestore.com](http://www.thaicommercestore.com) ซึ่งมีลักษณะเป็น e-Directory สำหรับชาวนาที่ต้องการระบายข้าวด้วยตนเอง โดยในรูปแบบออนไลน์จะเป็นการเผยแพร่ร้านค้าออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และรายละเอียดในการติดต่อกับชาวนา ซึ่งขณะนี้มีชาวนาเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 352 ราย โดยปัจจุบัน e-Directory ดังกล่าว ได้เชื่อมโยงกับ [thaitrade.com](http://thaitrade.com) รวมทั้งมีแผนการลงพื้นที่ ณ จังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร หนองคาย และอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7 - 16 ธ.ค.นี้

ทั้งนี้ โครงการ Thai Smart Farmers Promotion เริ่มเปิดให้มีการซื้อขายทางเว็บไซต์ [Thaitrade.com](http://Thaitrade.com) เมื่อวันที่ 29 พ.ย.59 เป็นโครงการที่เกิดจากการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้โครงการประสบผลสำเร็จและเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริง เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรชาวนาของไทยยืนหยัดได้อย่างมั่นคง และสามารถสร้างรายได้ด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## **คาดปีนี้ไทยส่งออกข้าวได้ถึง 10 ล้านตัน-เตรียมจัดฉลอง”หอมมะลิไทย”คว่ำรางวัลข้าวดีเด่นโลก**

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การส่งออกข้าวในปีนี้น่าจะได้ประมาณ 10 ล้านตัน แต่ยังไม่ได้อันดับที่ 1 ของประเทศผู้ส่งออกข้าว เพราะอินเดียสามารถส่งออกไปแล้วเกือบ 10 ล้านตัน ขณะที่ไทย 11 เดือน ทำได้ประมาณ 9.2 ล้านตัน ไทยจึงไม่น่าจะตามอินเดียทัน อย่างไรก็ตามสาเหตุที่การส่งออกข้าวไทยทำได้มาก เนื่องจากขณะนี้ผลผลิตข้าวใหม่ออกมามาก ประกอบกับตรุษจีนเร็วขึ้น ทำให้หลายประเทศต่างเร่งซื้อข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้น โดยการส่งออกข้าวหอมมะลิต่อเดือนเพิ่มขึ้นจาก 90,000 ตันเป็น 120,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้นกว่า 20% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนราคาถือว่าดีขึ้นเช่นกันโดยขณะนี้ราคาส่งออกข้าวหอมมะลิตั้งอยู่ที่ประมาณ 600 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 60 – 70 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เนื่องจากสินค้าชะลอการขายของภาครัฐ ทำให้ผลผลิตไม่ล้นตลาด และทำให้ราคาดีขึ้น ส่วนปี 2560 ผู้ส่งออกก็จะพยายามผลักดันให้ได้มากที่สุด แต่ยอมรับว่าการที่เรายังมีสต็อกข้าวในโกดังรัฐบาลกว่า 8 ล้านตันที่รอการระบายอยู่ซึ่งน่าจะระบายได้หลังเดือนม.ค.2560 หลังจากที่ข้าวใหม่ออกมาหมดแล้วเพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาข้าวใหม่ ซึ่งมองว่าข้าวที่จะระบายออกมาจะได้รับความสนใจจากเอกชน เพราะคนไทยนิยมกินข้าวเก่าเพราะหุงขึ้นหม้อจึงไม่น่ามีปัญหาด้านราคา

สำหรับราคาในประเทศขณะนี้ ถือว่าปรับตัวดีขึ้นเช่นกันโดยราคาข้าวขาว 5% ปรับเพิ่มจาก 10.80 บาทต่อกิโลกรัมมาเป็น 12 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนข้าวหอมมะลิปรับเพิ่มขึ้นจาก 15.80 บาทต่อกิโลกรัมมาเป็น 19 ถึง 20 บาทต่อกิโลกรัม และข้าวเหนียวปรับเพิ่มจาก 17.50 บาทมาเป็น 21.50 บาทต่อกิโลกรัม และหากสามารถเร่งระบายข้าวในสต็อกที่มีอยู่กว่า 8 ล้านตัน ได้ก็จะช่วยให้ราคาปรับตัวดีขึ้น

“ตอนนี้เราส่งไปแล้ว 9.2 ล้านตัน ซึ่งทำให้มั่นใจว่าปลายปีเราจะทำได้ถึง 10 ล้านตัน แน่แน่นอน และราคาข้าวที่ติดตัวสูงขึ้นขณะนี้ เป็นผลมาจากทั้งจากนโยบายของรัฐบาลที่ชะลอการขายข้าวของชวาทำให้ข้าวที่ออกมาใหม่ถูกเก็บไว้ยั้งฉางทำให้ปริมาณข้าวในตลาดน้อยลงส่งผลให้ตลาดมีความต้องการข้าวสูงมากขึ้น ผู้ส่งออกก็แย่งกันซื้อบวกกับตลาดโลกก็เริ่มมีความคึกคักมีความต้องการสูงขึ้น จึงทำให้ราคาสูงขึ้นและอาจจะสูงต่อเนื่องถึงปีหน้า ส่วนจะขึ้นเป็นอันดับ 1 หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการทำตลาดและปริมาณการส่งออกของอินเดียว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหน”  
ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ กล่าว

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การส่งออกข้าวไทยในเดือนธ.ค.น่าจะได้ถึง 800,000 ตัน เนื่องจากขณะนี้ราคาข้าวชวาของไทยปรับลดลงมาค่อนข้างเยอะและใกล้เคียงกับคู่แข่ง ประกอบกับค่าเงินบาทอ่อนค่าลงส่งผลให้ราคาเอฟโอบีปีลดลง สามารถแข่งขันได้ แต่ทั้งนี้ประเทศไทยอาจยังไม่ได้เป็นแชมป์ส่งออกข้าวของโลก เนื่องจากอินเดียมีผลผลิตมาก และส่งออกมากกว่าไทยอยู่ 700,000 ตัน แต่เชื่อว่าจากการที่ไทยข้าวหอมมะลิไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ จะทำให้ดึงความเชื่อมั่นกลับมา และทำให้มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นโดยคาดว่าในปีหน้าการส่งออกข้าวไทยน่าจะได้ถึง 10 ล้าน ตันเช่นกัน

ขณะที่น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย จะจัดงานแสดงความยินดีที่ข้าวหอมมะลิไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ ข้าวดีเด่นของโลก ในวันที่ 8 ธันวาคมนี้ ซึ่งรางวัลดังกล่าว มีขึ้นเป็นประจำทุกปีในงาน The World Rice Conference โดยจะมีการเชิญสมาคมที่เกี่ยวข้อง สมาคมชวาไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย รวมถึงสถานทูตต่างๆ จากประเทศที่ซื้อข้าวจากไทยมาร่วมด้วย เพราะถือเป็นรางวัลของประเทศและเป็นความสำเร็จของไทยซึ่งจะเป็นการต่อยอดถึงคุณภาพข้าวที่ดีของประเทศไทยด้วย โดยการให้คะแนนนั้น มาจากความสวยและความสะอาด จากตัวอย่างข้าวที่ยังไม่ได้หุง 40 คะแนน และอีก 60 คะแนน พิจารณาจากรสชาติข้าวที่หุงแล้ว ซึ่งไทยถือว่าเป็นเลิศ

ที่มา ข่าวสด

### **ธ.ก.ส.เตรียมงบ 7.76 หมื่นล.บ. เร่งทยอยจ่ายเงินสินเชื่อชะลอการขายข้าวให้ชาวนาทั่วประเทศ**

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้เริ่มดำเนินการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 โดยได้เริ่มจ่ายเงินสินเชื่อให้แก่ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการในวันศุกร์ที่ 25 พ.ย.59 เป็นวันแรกที่จังหวัดสกลนคร มีชาวนาเข้าโครงการจำนวน 19 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 63.9 ตัน คิดเป็นวงเงินสินเชื่อ 670,050 บาท และเงินช่วยค่าเก็บเกี่ยวตันละ 2,000 บาท (ไร่ละ 800 บาท ไม่เกิน 15 ไร่) วงเงินไม่เกินรายละ 12,000 บาท มีชาวนาได้รับโอนเงินไปแล้ว 2,111 ราย วงเงิน 25.33 ล้านบาท

ทั้งนี้ ธ.ก.ส.ได้ทยอยจ่ายเงินสินเชื่อให้กับชาวนาที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศที่มีความพร้อมในการเก็บรักษาข้าวเปลือกในยุ้งฉาง โดยจนถึงวันนี้มีชาวนาเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกแล้วจำนวน 30 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 118.88 ตัน วงเงิน 1.12 ล้านบาท และได้โอนเงินเงินช่วยค่าเก็บเกี่ยวไปแล้ว 87,029 ราย วงเงินรวม 1,044 ล้านบาท

นายอภิรมย์ กล่าวว่า โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกสามารถบรรเทาความเดือดร้อนจากราคาข้าวตกต่ำให้แก่ชาวนาทั่วประเทศประมาณ 4 ล้านครัวเรือน โดย ธ.ก.ส.ได้เตรียมวงเงินสินเชื่อในโครงการจำนวน

36,509.70 ล้านบาท และวงเงินช่วยค่าเก็บเกี่ยวจำนวน 41,090.36 ล้านบาท รวมเงินงบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้ทั้งสิ้น 77,600.06 ล้านบาท

"สินเชื่อชะลอการขายข้าวเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยเหลือชาวนาในกรณีที่ชาวนายังไม่พอใจราคาตลาดในปัจจุบัน อีกทั้งการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อาจไม่ต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ ธ.ก.ส. แต่อย่างใดภายในระยะ 5 เดือนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการชะลอการขายข้าว ขอให้พี่น้องชาวนาติดตามข่าวสารเรื่องราคาข้าวเปลือกในพื้นที่เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจขายข้าวเปลือกของตนเอง สำหรับชาวนาที่ตัดสินใจขายข้าวเอง โดยไม่ได้เข้าร่วมโครงการก็ยังคงได้รับเงินค่าเก็บเกี่ยว/ปรับปรุงคุณภาพข้าว 2,000 บาท ตามเกณฑ์ที่กำหนดเช่นกัน"

นายอภิรมย์กล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## 11 เดือน ไทยส่งออกข้าว 9.18 ล้านตัน มั่นใจ ทั้งปีตามเป้า 9.5 ล้านตัน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงการส่งออกข้าวไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-28 พ.ย. 59 ว่า มีการขออนุญาตส่งออกรวมทั้งสิ้น 9.18 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.70% เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 58 คิดเป็นมูลค่า 4,159 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 3.55% เมื่อคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 145,000 ล้านบาท มั่นใจว่าการส่งออกข้าวไทยทั้งปี 59 จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ 9.5 ล้านตัน

ทั้งนี้ นอกจากปริมาณข้าวส่งออกที่เพิ่มมากขึ้นแล้ว ในด้านราคาส่งออกข้าวไทยปัจจุบันปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกัน ทั้งข้าวขาว ข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว โดยข้าวทั้ง 3 ชนิดคิดเป็นสัดส่วน 77% ของการส่งออกข้าวไทยทั้งหมด โดยประเทศผู้นำเข้าสำคัญ 10 อันดับแรกอยู่ในภูมิภาคแอฟริกาและเอเชีย ได้แก่ เบนิน, ไอวอรีโคสต์, ญี่ปุ่น, จีน, แองโกลา, แคเมอรูน, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, คองโก และโมซัมบิก

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. 59 ผลผลิตข้าวของไทยออกสู่ตลาดมากที่สุด โดยรัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อรองรับ และรักษาเสถียรภาพราคาข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ที่ออกสู่ตลาด ซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ซึ่งกรมฯ ได้เร่งจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและผลักดันการส่งออกข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีตลาดรองรับผลผลิตข้าวที่ออกสู่ตลาดพร้อมกันในช่วงเวลาดังกล่าว ทำให้สถานการณ์การส่งออกข้าวไทยขณะนี้แนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้าวไทยสามารถแข่งขันด้านราคากับข้าวจากประเทศคู่แข่ง เพราะราคาไม่ได้ห่างกันมากแล้วในปัจจุบัน และมีความได้เปรียบด้านคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ทั้งในกลุ่มผู้บริโภคและผู้นำเข้าในต่างประเทศ ซึ่งปริมาณการส่งออกที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี จะเป็นการสำรองข้าวไว้จำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีนที่กำลังใกล้เข้ามา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดจีน ฮองกง และสิงคโปร์

นอกจากนี้ ในเดือน พ.ย. 59 ข้าวหอมมะลิไทยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดข้าวดีเด่นของโลก ประจำปี 2559 (The World's Best Rice Award) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานประชุมข้าวโลก ครั้งที่ 8 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดโดย นิตยสารต่างประเทศ The Rice Trader รางวัลดังกล่าว ช่วยตอกย้ำให้ทั่วโลกได้รับรู้ว่า ข้าวไทยเป็นข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก

นางดวงพร กล่าวว่า ส่วนปัญหาการค้าข้าวเปลือกตกต่ำในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันที่ผ่านมา ทำให้เกิดมิติใหม่ในวงการค้าข้าวของไทย โดยเกษตรกรไทยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ให้นำข้าวที่ผลิตออกมาจำหน่ายโดยตรง ซึ่งได้รับผลตอบแทนที่ดีมาจากผู้บริโภค ทำให้เกิดสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ สร้างความเข้มแข็ง

ให้กับเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น และเป็นบรรยากาศที่สร้างสรรค์ สะท้อนถึงความเกื้อกูลของสังคมไทยที่อาจพัฒนาไปสู่ช่องทางการค้าที่พัฒนามากขึ้นในอนาคต

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

### **ธ.ก.ส.ดันข้าว A-Rice ขายออนไลน์บนเว็บไซต์อาลีบาบา คาดเริ่ม ก.พ.60**

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธนาคารฯ ได้พยายามหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ ในการขายข้าวแบรนด์เอไรซ์ (A-Rice) ซึ่งเป็นข้าวที่ผลิตโดยกลุ่มสหกรณ์การเกษตรลูกค้า ธ.ก.ส. จำกัด โดยจะมีทั้งการส่งออกและการใช้ตลาดอีคอมเมิร์ซ โดยคาดว่าจะเลือกข้าวที่เป็นเกรดพรีเมียม ไม่มีการอบรมควันเพื่อฆ่ามอดขึ้นไปวางขายบนเว็บไซต์ชื่อดัง "อาลีบาบา" ในช่วงเดือนก.พ.60

"กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่า ก.พ.60 น่าจะเริ่มวางขาย A-Rice บนเว็บอาลีบาบาได้...ซึ่งจะเป็นสินค้าข้าวหอมมะลิตัวแรกที่วางจำหน่ายบนเว็บไซต์ชื่อดัง คาดว่าเมื่อวางขาย น่าจะได้อัตราที่สูงกว่าราคาตลาด" นายอภิรมย์ กล่าว

นอกจากนี้ ได้รับการติดต่อจากสิงคโปร์ที่สนใจจะสั่งซื้อข้าว A Rice จาก สกต.ร้อยเอ็ด ไปจำหน่ายเช่นกัน ซึ่งหากได้ข้อสรุปก็คาดว่าจะเริ่มส่งออกได้ปีหน้า

นายอภิรมย์ กล่าวว่า สำหรับการขายข้าวในประเทศนั้น เป็นเรื่องที่ดีที่ขณะนี้หลายหน่วยงานมีการซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรง ขณะที่กระทรวงการคลังก็มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงมอบข้าวเป็นของขวัญปีใหม่ โดยจะจ้างผลิต (OEM) แล้วติดแบรนด์แต่ละหน่วยงาน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

### **"ฟิลิปปินส์" เปิดนำเข้าข้าวไทย 3 แสนตัน ดันตัวเลขส่งออก พ.ย. ทะลุ 8 แสนตัน**

รายงานจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ระบุถึงตัวเลขการส่งออกข้าวของไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 มีปริมาณรวม 7,703,429 ตัน ลดลง 1.4% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีปริมาณส่งออก 7,814,155 ตัน และมีมูลค่า 3,455 ล้านดอลลาร์ฯ จากปีก่อนมีมูลค่า 3,718 ล้านดอลลาร์ฯ โดยคิดเป็นเงินไทย 121,309 ล้านบาท หรือลดลง 2.3% จากปีก่อนมีมูลค่า 124,226 ล้านบาท

เฉพาะเดือนตุลาคม 2559 มีการส่งออกข้าวปริมาณ 849,739 ตัน เพิ่มขึ้น 7.3% มูลค่า 12,780 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2559 ที่ส่งออกปริมาณ 792,163 ตัน มูลค่า 12,297 ล้านบาท หากเทียบกับเดือนตุลาคม 2558 ปริมาณส่งออกลดลง 29.4% และมูลค่าลดลง 26.7% เนื่องจากในเดือนตุลาคมมีการส่งมอบข้าวขาวให้แก่หน่วยงานคอฟโก ของจีน และ หน่วยงานด้านอาหารของฟิลิปปินส์ ขณะที่ประเทศผู้ซื้อแถบแอฟริกา กลับมาซื้อข้าวขาวจากไทยมากขึ้น ส่งผลให้มีการส่งออกข้าวขาวรวม 430,507 ตัน เพิ่มขึ้น 26% เทียบกับเดือนกันยายน โดยข้าวขาวส่วนใหญ่ส่งไปฟิลิปปินส์ โมซัมบิก จีน เป็นต้น ข้าวนี้ส่งออกเพิ่มเป็น 264,703 ตัน หรือเพิ่ม 4% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน ตลาดหลักไปเบนิน 200,770 ตัน สำหรับข้าวหอมมะลิส่งออกได้ 148,492 ตันและลดลง 6%

รายงานจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ระบุอีกว่า เดือนพฤศจิกายน สมาคมฯ คาดจะส่งออกได้ปริมาณ 800,000 ตัน เนื่องจากประเทศแถบแอฟริกาได้สั่งซื้อข้าวขาวใหม่และเก่า และข้าวนี้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้จัดสรรโควตานำเข้าข้าวให้แก่เอกชนเพื่อนำเข้าข้าวจากไทยประมาณ 3 แสนตัน ซึ่งจะช่วยให้ตลาด

ข้าวข้าวปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามช่วงนี้ประเทศผู้ส่งออกยังคงมีการแข่งขันด้านราคา เพื่อดึงความสนใจของผู้ซื้อท่ามกลางภาวะที่กำลังซื้อของผู้ซื้อยังมีไม่มากนัก

ทั้งนี้ เว็บไซต์ RICEONLINE.COM ได้รายงานราคาข้าวส่งออก ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ข้าวขาว 5% ของเวียดนามราคา 345 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เอฟโอบี) อินเดียราคา 350 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เอฟโอบี) และปากีสถานราคา 355 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เอฟโอบี) ขณะที่ราคาข้าวของไทยประกาศโดยสมาคมฯ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ข้าวขาว 5% ราคา 374 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เอฟโอบี)

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

=====

### เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงเล็กน้อย ท่ามกลางความต้องการข้าวจากต่างประเทศที่ลดลง เนื่องจากผู้ซื้อจากต่างประเทศหันไปให้ความสนใจข้าวจากไทยที่มีจำนวนมาก และราคาที่ดีกว่า ทั้งนี้ราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ 340 เหรียญสหรัฐต่อดัน เอฟโอบี อ่อนตัวลงจากระดับ 340-350 เหรียญสหรัฐต่อดัน เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อน ซึ่งเป็นระดับราคาที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

### อินเดีย

ทางการรายงานว่า การเพาะปลูกข้าวฤดูการผลิตรอง (winter/Rabi rice) ในปีการผลิต 2016/17 (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) ณ วันที่ 2 ธันวาคม ที่ผ่านมา มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 8.35 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทางการจีนได้แจ้งรายชื่อผู้ประกอบการส่งออกของอินเดียที่ผ่านการตรวจประเมินโดยหน่วยงาน AQSIQ จำนวน 14 ราย จากทั้งหมดที่มีการตรวจ 19 ราย เมื่อเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้ทั้ง 14 ราย เช่น LT Foods, KRBL, Kohinoor Foods, Best Foods, Sarveshwar Foods, SSA International Sunstar Overseas, Ebro India Pvt, Amira Pure Foods Pvt, Pari India, DRRK Foods (Pvt) Nature Bio Foods, Overseas Pvt, United Exports สามารถที่จะส่งออกข้าวไปยังจีนได้

ทั้งนี้ ยังมีผู้ประกอบการอีก 5 รายที่ได้มีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานด้านการรับรองปลอดศัตรูพืช (the National Plant Protection Organisation; NPPO) ที่ไม่ผ่านการตรวจประเมินในครั้งนี้อยู่ ซึ่งบริษัทเหล่านี้จะต้องปรับปรุงระบบต่างๆให้ถูกต้องตามกฎหมายที่ทางการจีนกำหนดไว้

ในปัจจุบันนี้ ทางการจีนยังไม่ได้มีการอนุญาตให้นำเข้าข้าวบาสมาดิจากอินเดีย ซึ่งตามปกติประเทศจีนจะนิยมบริโภคข้าวเมล็ดสั้นและมีกลิ่นหอมไม่มากจากอินเดีย โดยก่อนหน้านี้ทางการจีนได้อ้างว่ามีการตรวจพบแมลงในข้าวบาสมาดิจากอินเดียและข้าวเหล่านั้นไม่เหมาะกับการบริโภค ซึ่งต่อมาทางการอินเดียได้ปฏิเสธข้อกล่าวอ้างเหล่านั้นของจีน

ทั้งนี้ จีนเคยนำเข้าข้าวบาสมาดิจากอินเดียโดยผ่านทางฮ่องกงประมาณปีละ 4,000-5,000 ตัน

ที่มา Oryza.com

## สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 258,848 ตัน ลดลงประมาณ 1.22% เมื่อเทียบกับจำนวน 262,039 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 18,023 ตัน ลดลงประมาณ 5.62% เมื่อเทียบกับจำนวน 19,096 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 240,825 ตัน ลดลงประมาณ 0.87% เมื่อเทียบกับจำนวน 242,943 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 17,386 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-29 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้า 56,624 ตัน ฝรั่งเศส 42,729 ตัน เนเธอร์แลนด์ 38,103 ตัน โปแลนด์ 21,536 ตัน โปรตุเกส 21,044 ตัน เบลเยียม 14,679 ตัน เยอรมนี 13,309 ตัน อิตาลี 12,951 ตัน สเปน 7,174 ตัน สวีเดน 7,367 ตัน สาธารณรัฐเชค 5,732 ตัน เป็นต้น

ในปีการผลิต 2015/16 (กันยายน-สิงหาคม) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าว 1,251,403 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,187,042 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 (เป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica 100,858 ตัน ลดลงประมาณ 7.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 108,479 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 และข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,150,545 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,078,563 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15)

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-29 พฤศจิกายน 2559 มีการส่งออก 54,962 ตัน เพิ่มขึ้น 1.08% เมื่อเทียบกับจำนวน 54,376 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 42,376 ตัน ลดลงประมาณ 7.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 46,011 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 12,586 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 50.46% เมื่อเทียบกับจำนวน 8,365 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 6,445 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-29 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา มีการส่งออกไปแล้ว 22,400 ตัน โปรตุเกส 8,672 ตัน สเปน 7,930 ตัน กรีซ 6,528 ตัน บัลแกเรีย 3,912 ตัน สหราชอาณาจักร 1,208 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 236,553 ตัน เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 229,820 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica 199,799 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 195,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,754 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 34,315 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15

ที่มา *Oryza.com*

## สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานคาดการณ์ผลผลิตเกษตรกรรมรายการสำคัญ ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวสาลี และ ถั่วเหลือง ว่า พื้นที่การเพาะปลูกข้าวโพด และ ข้าวสาลีจะลดลง แต่จะไปเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองแทน ในปีเก็บเกี่ยว 2560-2561



กระทรวงเกษตรฯ รายงานว่า พื้นที่การเพาะปลูกข้าวสาลีในปี 2560 มีประมาณ 48.5 ล้านเอเคอร์ (121.25 ล้านไร่) หรือลดลงไป 3% ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2462 และคาดการณ์ในระยะยาวว่า พื้นที่เพาะปลูกข้าวสาลีจะเพิ่มขึ้นในอัตราต่ำต่อเนื่อง โดยมีพื้นที่เพาะปลูกโดยเฉลี่ย 42 ล้านเอเคอร์ (105 ล้านไร่) ในช่วงระหว่างปี 2562-2569 พื้นที่ปลูกข้าวโพดจะลดจาก 95.5 ล้านเอเคอร์ (238.75 ล้านไร่) ในปี 2559 ลงเป็น 90.0 ล้านเอเคอร์ (225 ล้านเอเคอร์) ในปี 2560 หรือ ลดลงไป 5% และคาดการณ์ในระยะยาวว่า พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดของสหรัฐฯ จะลดลงต่อเนื่องทุกปีไปจนถึงปี 2569 ซึ่งคาดว่าจะมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 78.3 ล้านเอเคอร์ (184.5 ล้านไร่) ส่วนพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองจะเพิ่มขึ้นเป็น 84.6 ล้านเอเคอร์ (216 ล้านไร่) ในปี 2560 หรือเพิ่มขึ้น 2% และคาดการณ์ในระยะยาวว่า พื้นที่เพาะปลูกจะลดลงใน 3 ปีต่อไป และกลับมาเพิ่มอีกครั้งในปี 2564 และเรื่อยไปจนถึงปี 2569

ที่มา [www.foodbusinessnews.net](http://www.foodbusinessnews.net)

